

โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร บ้านพอเพียง จำนวน 6 ชั่วโมง

กิจกรรมการเพิ่มรายได้ หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปกล้วย จำนวน 3 ชั่วโมง และกิจกรรม: การลดรายจ่าย
การทำเอง ใช้เอง ลดการซื้อ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ชั่วโมง



ความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน โดยให้ประชาชน เห็นถึงความสำคัญในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

การจัดการศึกษาเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ หรือได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของชุมชน

หลักการของหลักสูตร

ในปีงบประมาณ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวรรคโลก ได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการขยายชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยกำหนดให้มีชุมชนต้นแบบ กศน.อำเภอ/เขตละ 1 ชุมชน นั้น สำนักงาน กศน. จึงได้กำหนด ให้มีคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่มีความโดดเด่นเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นต่อไป โดยจะดำเนินการคัดเลือก 6 ชุมชน จาก 6 ภาค (ภาคละ 1 ชุมชน) ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางวิธีการคัดเลือกชุมชนหมู่บ้าน

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสวรรคโลก จึงได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร บ้านพอเพียง

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

- ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา

จำนวน 6 ชั่วโมง

ทฤษฎี 1 ชั่วโมง

ปฏิบัติ 5 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	หลักสูตรบ้านพอเพียง กิจกรรมการเพิ่มรายได้ อบรมหลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปกล้วย จำนวน 3 ชั่วโมง	เพื่อให้ประชาชนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมการเพิ่มรายได้ อบรมหลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปกล้วย - ความสำคัญของการแปรรูปกล้วย - วัสดุ อุปกรณ์การแปรรูปกล้วย - ขั้นตอนวิธีการแปรรูปกล้วย - การบรรจุภัณฑ์แปรรูปกล้วย	- วิทยากร อธิบายและสาธิต - ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ	30 นาที	2 ชั่วโมง 30 นาที
	กิจกรรม การลดรายจ่าย การทำเอง ใช้เอง ลดการซื้อ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		กิจกรรม การลดรายจ่าย การทำเอง ใช้เองลดการซื้อ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรอธิบายให้ความรู้และสาธิต - 5 คำ 5 ข้อ ที่พอสอน - สวนมั่ว - ไม้ 5 ระดับ - ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง วิทยากรอธิบายให้ความรู้และสาธิต - ระบบนิเวศ ศัตรูธรรมชาติ และการกำจัดศัตรูพืชเชิงกล - ปุ๋ยไม่กลับกอง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - การทำน้ำยาล้างจาน	- วิทยากร อธิบายและสาธิต - ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ	30 นาที	2 ชั่วโมง 30 นาที
รวม					1 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

- เอกสารประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดผลประเมินผล

1. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
2. การประเมินผลจากความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร บ้านพอเพียง การทำเอง ใช้เอง ลดการซื้อ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. มีผลงานที่มีคุณภาพ

การเทียบโอน

